



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา

ตามที่ได้มีประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๒๐๗๑๐๐๐๕	นางสาวปฐมพร พุ่มนิคม
๒	๒๐๗๑๐๐๐๓	นางสาวรัชนีวรรณ ขวัญใจ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะ ดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตาม ประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ในวันที่มารายงานตัวให้นำรูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) และใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย และเริ่มปฏิบัติงานในวัน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอมรรัตน์ คณานันท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ